



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคลองใหญ่ โทร.๐-๓๙๕๑-๓๕๖๑-๒

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓.๐๑/๑๐๕

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและขออนุญาตแจ้งเวียนและเผยแพร่ประกาศลงบนเว็บไซต์โรงพยาบาลคลองใหญ่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

๑.เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗/ว๑๖๐๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ เรื่องเจตนาารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานพร้อมกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ขออนุญาตรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปี ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานฯและเผยแพร่ประกาศลงบนเว็บไซต์โรงพยาบาลคลองใหญ่ต่อไปด้วย

๓.ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวสมรัักษ์ วิจิตรสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ

(นายสรารวุฒิ บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลคลองใหญ่
ตามประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลคลองใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ตามที่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและ ศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (integrity and Transparency Assessment:ITA) โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุญาตเผยแพร่บันทึกการรายงานการกำกับ มาตรการและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลคลองใหญ่ บนเว็บไซต์ และผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ Link ภายนอก : https://www.klongyaihospital.net หมายเหตุ : เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลคลองใหญ่</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สมรัักษ์ วิจิตรสมบัติ (นางสาวสมรัักษ์ วิจิตรสมบัติ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง สรารุฒิ บุญฤทธิ์ (นายสรารุฒิ บุญฤทธิ์) นาย แพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กมัยเทพ สุขสะอาด (นายกมัยเทพ สุขสะอาด) ตำแหน่ง พนักงานบริการ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗</p>	